

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิตร พันธุ์ไผ่	ส.อบต.ไผ่	วิจิตร พันธุ์ไผ่	
๒	น.ส.ปราณี รัตนวัน	“	ปราณี รัตนวัน	
๓	นายบุญส่ง ภูนุภา	“	บุญส่ง ภูนุภา	
๔	นายวีระ จันทพันธ์	“	วีระ จันทพันธ์	
๕	นายประดับ อรรคบุตร	รองประธานสภาฯ	ประดับ อรรคบุตร	
๖	นายบรรจง หินกอง	ส.อบต.ไผ่	บรรจง หินกอง	
๗	นายชาติชาย คำโสภา	“	ชาติชาย คำโสภา	
๘	นายสมาน รัตนวัน	“	สมาน รัตนวัน	
๙	นายสุบรรณ นนทวงษ์	“	สุบรรณ นนทวงษ์	
๑๐	นายศิลป์ชัย แฉ่นแก้ว	“	ศิลป์ชัย แฉ่นแก้ว	
๑๑	นายสวาท หงษ์อินทร์	“	สวาท หงษ์อินทร์	
๑๒	นายปุ่น เสียงอ่อน	“	ปุ่น เสียงอ่อน	
๑๓	นายนุกูล บุญราช	“	นุกูล บุญราช	
๑๔	นายทวี จันทพันธ์	“	ทวี จันทพันธ์	
๑๕	นายวรากร รัตนวัน	“	วรากร รัตนวัน	
๑๖	นายโส บุญช่วย	“	โส บุญช่วย	
๑๗	นายทองสุรย์ จันทพันธ์	“	ทองสุรย์ จันทพันธ์	
๑๘	นายสมศรี บุญราช	“	สมศรี บุญราช	
๑๙	นายทองแดง บุญราช	“	ทองแดง บุญราช	
๒๐	นายสุรศักดิ์ รัตนวัน	ประธานสภา	สุรศักดิ์ รัตนวัน	
๒๑	นายประยูร รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่	ประยูร รัตนวัน	
๒๒	นายทองสา เสนนานนท์	“	- ลาประชุม -	
๒๓	นายกิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	เลขานุการสภาฯ	กิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ เจตนา	นายก อบต.ไผ่	ประสิทธิ์ เจตนา	
๒	นายธีรพงษ์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ธีรพงษ์ รัตนวัน	
๓	นายไพโรจน์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ไพโรจน์ รัตนวัน	
๔	นางจารุณี จำปาพันธ์	เลขานายก อบต.ไผ่	จารุณี จำปาพันธ์	

๕	น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน	ผ.อ.กองการศึกษา	อินทิราภรณ์ คำแสน	
๖	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผ.อ.กองคลัง	นัทธมน สุภาพ	
๗	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด อบต.ไผ่	สุดาพร อำไพ	
๘	นางปวีณรัตน์ อัครบุตร	ท.น.สำนักปลัด	ปวีณรัตน์ อัครบุตร	
๙	น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ปุณิกา เนื้อทอง	
๑๐	น.ส.นิประเวศ บุขบงค์	ผ.อ.กองช่าง	นิพัฒน์ พรหมโลก	
๑๑	นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย	จพง.การประปา	ชัยฤทธิ์ วินทะไชย	
๑๒	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผ.อ.กองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	
๑๓	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	

### เปิดประชุมเวลา

๐๙.๐๐น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอก้าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตามวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานสภา** ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

**ประธานสภา** กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

**เลขานุการสภา** อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

**ประธานสภา** ตามที่ท่านเลขานุการได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และตามสำเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป ก็ขอเชิญแก้ไขได้เลยนะครับ

**ที่ประชุม** ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

**ประธานสภา** ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ครับ

**ที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**ประธานสภา** การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ กระผมขอเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมต่อไป

## วาระที่ ๒ วาระการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

### ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระผมได้รับรายงานการพิจารณา จากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่มีการยื่นคำขอแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว กระผมก็ได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว และมีสมาชิกได้คำขอแปรญัตติจำนวน ๔ ท่านและกระผมขอดำเนินการเข้าสู่การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไปและขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปการรับคำขอแปรญัตติตามที่ได้รายงานพิจารณาคำขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

### นายวีระ จันทะพันธ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับคำขอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๖ , ๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีสมาชิกยื่นคำขอแปรญัตติจำนวน ๔ ท่าน และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้ว ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประมาณรายจ่ายแต่ละส่วนงานไว้ในจำนวนที่เหมาะสมแล้ว จึงขอสงวนคำแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้พิจารณา

### นายประยูร รัตนวัน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านฯ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ำมันเบรก ไชควง ประแจ แม่แรง เบรก พวงมาลัย ล้อ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท การตั้งงบประมาณในส่วนตั้งไว้มากจนเกินไป และจะอยู่ในส่วนของการบริหารภายในเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการนำงบประมาณไปพัฒนาในชุมชนให้กับประชาชนน้อยเกินไป จึงขอเสนอขอปรับลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท

### น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง

ในการตั้งงบประมาณส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายในหมวดนี้ตามหัวข้อเป็นเพียงชื่อตามระบบ แต่ในการใช้นั้น จะเป็นการใช้ในลักษณะ ของไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค เป็นต้น คำอธิบายให้ท่านสมาชิกได้ดูตามเอกสารที่ได้แจกให้ การใช้งบประมาณในส่วนนี้จะใช้กับรถบรรทุกน้ำ และรถกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งในขณะนี้รถบรรทุกน้ำตามอายุการใช้งานชำรุดมากแล้ว โดยเฉพาะระบบท่อจ่ายน้ำซึ่งชำรุดมาก ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงพอสมควร

### ประธานสภา

ผมขอมติที่ประชุมว่าจะตัดลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือจะคงไว้

ที่ประชุม	มีมติ ให้ปรับลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท	๑๔	เสียง
	ให้คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒	เสียง
	งดออกเสียง	๓	เสียง

**นายคิลป์ชัย แว่นแก้ว** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแวน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับติดตั้งประจำห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นั้น การตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งจะอยู่ใน สำนักงาน เป็นงบประมาณที่สูง ซึ่งไปกระทบกับงบประมาณที่จะลงสู่การพัฒนา ในชุมชน เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมในขณะนี้พอใช้อยู่ ควรนำงบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชน และควรพิจารณาถึงสถานะ ทางการคลังของหน่วยงานกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เทียบการเสนอ ขอตตั้งงบประมาณ จึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด

**น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง** ในการตั้งงบประมาณส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ตอนนี้ ๔ ตัว ซ้ำรุ่น ๑ ตัว ความจำเป็นในการตั้ง งบประมาณในส่วนนี้ เนื่องจากห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ส่วนรวม การจัด กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ไผ่ หรือส่วนราชการต่างๆในตำบลไผ่ จะใช้สถานที่แห่งนี้ใน การจัดกิจกรรม เช่นการประชุมต่างๆ การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ามี คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แอร์จะไม่เย็น ยิ่งในฤดูร้อน ประกอบกับมาตรฐาน ของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศซึ่งจัดซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งหมดอายุการใช้งาน จึง ขอให้ท่านสมาชิกได้ พิจารณาด้วย

**ประธานสภา** กระผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม	มีมติให้คงไว้	๖	เสียง
	ให้ตัดงบประมาณทั้งหมด	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง

**นายวรากร รัตนวัน** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อจ่าย เป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในการเสนอ  
งบประมาณของกองการศึกษา ในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ตั้งงบประมาณในส่วน  
การพัฒนาอาคารสถานที่ทุกปี เหมือนกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้แปรญัตติจะเห็นว่า  
งบประมาณจะอยู่ในตัวสำนักงานมากพอสมควร ในส่วนที่จะไปพัฒนาในชุมชนน้อย  
ซึ่งประชาชนตั้งคำถามตลอด ในส่วนนี้จึงขอเสนอปรับลดงบประมาณเหลือ  
๕๐,๐๐๐ บาท

**น.ส.อินทิราภรณ์ อรรถบุตร** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์  
พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งจะย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ซึ่งสถานที่ก็ยังไม่  
เอื้ออำนวยเท่าที่ควรยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง ต้องมีการถมดิน ปรับพื้นที่ให้  
เหมาะสม ปลูกสวนหย่อม และมีโครงการที่จะปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ  
พอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ไผ่  
จึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วย

**มติที่ประชุม**

มีมติให้คงไว้ ๓ เสียง

มีมติให้ปรับลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๖ เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**นายบุญส่ง ภูนุภา**

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่าการตั้งงบประมาณในการจัดสรร  
งบประมาณภายในตัวสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะมากเป็นพิเศษ ทั้งค่า  
ครุภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และค่าวัสดุต่างๆ ซึ่งส่วน  
หนึ่งควรจะต้องซ่อมแซมก่อน หรือสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นหรือยังไม่จำเป็นต้องใช้ไปก่อน อย่าง  
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำในตัวอาคาร ควรให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจระบบต่างๆว่าส่วนไหน  
ชำรุดหรือมีปัญหา ก็ให้ดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งยังไม่จำเป็นถึงขั้นที่จะต้องติดตั้ง  
ระบบหม้อแปลงใหม่ ในการทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ นี้  
จึงได้ขอแปรญัตติ ดังนี้

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน ๑ ชุด (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท ขอ  
เสนอให้ตัดลดทั้งหมด

**น.ส.นิประเวศ บุษบงศ์** ในการตั้งงบประมาณในหมวดนี้ เป็นของส่วนงานบริหารงานบุคคล ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นเก่า ซึ่งระบบงานของงานบริหารงานบุคคลต้องใช้เครื่องที่จะต้องรองรับงานที่เป็นระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งใช้ระบบที่ทันสมัยทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ซึ่งต้องชะระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับระบบได้ จึงขอให้ท่านสมาชิก ได้พิจารณาถึงความจำเป็นด้วย

<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติให้คงไว้	๑๘	เสียง
	ให้ปรับลด	๑	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

**นายบุญส่ง ภูนุกา** งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท ขอเสนอ ปรับลด ๑ เครื่อง ให้เหลือ ๑ เครื่อง ๒๒,๒๐๐ บาท

**น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง** ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้เป็นของกองช่าง ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่หลายคนและแต่ละงานต้องมีความจำเป็นแต่ละงาน สำหรับในปีงบประมาณนี้ได้ตั้งไว้สำหรับให้งานเขียนแบบและและนายช่างสำรวจซึ่งต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและงานสำรวจ เช่น การทำแผนที่ภาษี ในเขตตำบลไผ่

<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติให้ปรับลดเหลือ ๑ ชุด	๑๗	เสียง
	ให้คงไว้	๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**นายบุญส่ง ภูนุกา** งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ดำเนินการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔

- อุดหนุนงบประมาณให้ กฟผ.อำเภอราศีไศล เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ดำเนินการที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และ กพท.กำหนด ปากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๑๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนที่จะเข้าประชุม ได้เดินสำรวจระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน ที่ได้เสนอขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำนั้น จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีไฟตกบ่อยๆ นั้นสาเหตุน่าจะมาจากการใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้ขนาด ทำให้เกิดไฟฟ้ากระตุก ซึ่งสามารถแก้ไขได้จึงขอเสนอปรับลดทั้งหมด

<b>น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง</b>	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณเพื่อขอขยายเขตระบบไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เนื่องจากในตัวอาคารนั้นเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟตกบ่อย ซึ่งทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย ประกอบการที่จะย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงได้ขอตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับในส่วนนี้ด้วย
<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติให้ปรับลดทั้งหมด ๑๘ เสียง ให้คงไว้ ๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
<b>ประธานสภา</b>	สำหรับการยื่นคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ก็มีเพียงเท่านี้ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปรญัตติในวาระที่ ๒ หรือไม่
<b>ที่ประชุม</b>	ไม่มี
<b>ประธานสภา</b>	ในการประชุมวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ขอสรุปรายงานผลการแปรญัตติ ที่ท่านสมาชิกได้ยื่นคำขอแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีมติให้ปรับลดดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ำมันเบรก ไชควง ประแจ แม่แรง เบรก พวงมาลัย ล้อ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท</li> <li>๒. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน จำนวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับติดตั้งประจำห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน</li> </ol>

ตำบลไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท  
ตัดลดทั้งหมด

๓. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ ๑ ชุด คงเหลือ ๒๒,๐๐๐ บาท
๕. งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ดำเนินการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้ กฟภ.อำเภอราชสีไศล เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ดำเนินการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และ กฟภ. ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตัดลดทั้งหมด

**สรุปยอดที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่มีมติให้ปรับลด จำนวน**

**๔๓๗,๐๐๐ บาท**

<b>นายประสิทธิ์ เจตนา</b>	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในส่วนของงบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีการพิจารณาปรับลด จากการปรับลด ทางคณะผู้บริหารจะพิจารณาตั้งงบประมาณที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
<b>นายสมศรี บุญราช</b>	ท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกฯทุกท่าน กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<b>ประธานสภาฯ</b>	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
<b>ที่ประชุม</b>	ไม่มี
<b>ประธานสภา</b>	หากที่ประชุมไม่มีท่านจะเสนออีก ขอมติที่ประชุม



<b>ที่ประชุม</b>	มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<b>เลขานุการสภาฯ</b>	<p>ขอนัดท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ วาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยจะไม่มี การส่งหนังสือเชิญประชุมถึงสมาชิก</p> <p><b>๓.๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒</b></p>
<b>ประธานสภาฯ</b>	ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญท่านนายกได้ชี้แจงเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
<b>นายประสิทธิ์ เจตนา</b>	ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการการจัดสรรที่ดินของรัฐ ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณูปโภคที่มี การบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อขอความเห็นชอบดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ ตำบล เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวข้องด้วยการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดไว้ว่า”ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้” จึงขออนุมัติจากที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่
<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดเดียว

**๑.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๑**

- ประธานสภาฯ** ตามที่ท่านนายก อบต.ไผ่ ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ไผ่ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระแรก ต่อไป
- นายประสิทธิ์ เจตนา** ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
- ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขและอภิปราย (วาระแรก) ขอให้ที่ประชุมลงมติ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๑.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๒)**
- ประธานสภาฯ** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณา วาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้
- ที่ประชุม** ไม่มี
- ประธานสภาฯ** เมื่อไม่มีท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ ต่อไป
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒
- ๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๓**

- ประธานสภาฯ** ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตราเป็น ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประธานสภาฯ** เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างข้อบัญญัติตำบล ดังกล่าว ทั้งสามวาระแล้ว จะได้นำเสนอท่านนายอำเภอราชสีไศลเห็นชอบ แล้วนายกององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ลงนามให้ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ
- ประธานสภาฯ** มีท่านจะเสนอแนะหรือ มีข้อสงสัยเรื่องใด หรือไม่
- ที่ประชุม** ไม่มี
- ประธานสภา** ถ้าไม่มี วันนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาประชุม และขอนัดสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายกิตติศักดิ์ จรรย์าปริชานนท์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลงชื่อ สุระศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุระศักดิ์ รัตนะวัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

## คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน รัตน์ะวัน	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	สมาน รัตน์ะวัน	
๒	นายชาติชาย คำโสภา	“	ชาติชาย คำโสภา	
๓	นายทวี จันทะพันธ์	“	ทวี จันทะพันธ์	